

ประเด็น/หัวข้อ : ระบบพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ

เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้หลักการ

“พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”

ตัวชี้วัดภายใต้ประเด็น/หัวข้อ : อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

สถานการณ์ ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพิจิตร มี 12 อำเภอ ปีงบประมาณ 2562 ผลการประเมินตามเกณฑ์ UCCARE ตามแบบประเมินโดยทีมระดับจังหวัด ผลการประเมินระดับ 3 มี 5 อำเภอ คือ เมืองพิจิตร, ตะพานหิน, สากเหล็ก, ทับคล้อ และดงเจริญ และ ระดับ 4 รวม 7 อำเภอ คือ อำเภอบางมูลนาก, โพนทะเล, สามง่าม, โพธิ์ประทับช้าง, วังทรายพูน, บึงนางราง และวชิรบุรี

ผลการดำเนินงาน

-มีคำสั่ง คกก.พชอ.ทุกอำเภอ

* อำเภอที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรายประเด็น โดยมีส่วนราชการเป็นประธานอนุกรรมการ เช่น อ.เมือง, วชิรบุรี, บางมูลนาก, โพนทะเล, สากเหล็ก, ทับคล้อ, ตะพานหิน, ดงเจริญ, บึงนางราง และสามง่าม

* อำเภอที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ พชต. คือ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง, วชิรบุรี

-ประชุม คกก.ครั้งที่ 1 ช่วงไตรมาส 1 ทุกอำเภอ

-ประเด็นในการขับเคลื่อน ส่วนใหญ่ทุกอำเภอยังใช้ประเด็นเดิมเมื่อ ปี 2562 ประเด็นที่ส่วนใหญ่ทุกพื้นที่ดำเนินการ คือ สุขภาพ (NCD+CD), อาหารปลอดภัย, ผู้สูงอายุ, สิ่งแวดล้อม, วัยรุ่น

-ทุกอำเภอมีการจัดทำแผนการดำเนินงานตามประเด็นเพื่อขอรับการอนุมัติจากจังหวัด

-มีกิจกรรมรายประเด็นที่ดำเนินการต่อเนื่อง เช่น ผู้สูงอายุ มีเวทีสัญจรระดับจังหวัด/เบาหวาน ความดันโลหิต/ไข้เลือดออก

-งบประมาณ ในการดำเนินงานในพื้นที่ ได้รับจัดสรรจาก สสจ.พิจิตร, กองทุนตำบล, กองทุนหมู่บ้าน, ภาครัฐในพื้นที่, ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, ท้องถิ่น

2. แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน/มาตรการ/กระบวนการดำเนินงาน (เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาการดำเนินงาน) ของจังหวัดและอำเภอ

-คำสั่ง คกก.พชอ.ทุกอำเภอ และ อนุกรรมการรายประเด็น บางอำเภอที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ พชต.

-จัดทำแผนการดำเนินงานตามประเด็นเพื่อขอรับการอนุมัติจากจังหวัด

-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ และจังหวัด

3. การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ

-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นิเทศติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563

4. ผลการดำเนินงาน (Output) ตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ที่ต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (อภิปรายผล)

-มีการประชุม ทบทวนคัดเลือกประเด็นที่สำคัญตามบริบทในพื้นที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดำเนินการพัฒนาหรือแก้ไข ปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็นทุกอำเภอ

5. ผลงานเด่น/นวัตกรรม (ถ้ามี)

6. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์	แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-งบประมาณ	-ขอรับจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายในชุมชน
-คณะกรรมการ มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้บริหารระดับอำเภอ และบางอำเภอ ไม่ค่อยให้ความสำคัญ	
-คณะกรรมการ พชอ.มีเวลาว่างไม่ค่อยตรงกัน	
-การรับรู้ในระดับพื้นที่	-แต่งตั้ง พชต.ในพื้นที่

7. ความต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลาง

-ส่วนกลางสนับสนุนงบประมาณ

ผู้รายงาน นางสาวบุญช่วย จุลบุตร
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร 081-0401225
e-mail boonhelp2555@hotmail.com